

MATICION INFORMATION CENTER		Subject Heading : <i>จังหวัดเชียงใหม่</i>	
Date : 10 มิ.ย. 2539	Page : 7	Source : ข่าวสด	No : 39041489
keyword :			

# พัฒนาบุคลากรราชภัฏ ยกระดับเป็นมแม่ฟ้าหลวง

ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี รมว.ทบวงฯ รมว.ศึกษาธิการ เลขานุการสภาสถาบันราชภัฏ และตนได้เดินทางไปตรวจดูความพร้อมของสถาบันราชภัฏเชียงรายที่จะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รมว.ทบวงฯ ดำเนินการจัดทำร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เสร็จทันเสนอสภาผู้แทนราษฎรในเดือนพ.ค.นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปี 2539 พร้อมทั้งมอบนโยบายว่าทางรัฐบาลยินดีสนับสนุนงบฯ และบุคลากรอย่างเต็มที่และอยากเห็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตมากนัก แต่สนองตอบต่อท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งในการจัดทำร่างพ.ร.บ.รทบวงฯ ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ โชติมงคล รองปลัดทบวงฯ เป็นประธานคณะทำงานจัดทำร่าง ซึ่งในร่างนี้คงระบุในบทเฉพาะกาลอย่างชัดเจนว่าอาจารย์และนักศึกษาที่อยู่จะโอนไปอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการบริหารงานจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลได้รับงบฯแบบอุดหนุนทั่วไป

ปลัดทบวงฯ กล่าวว่า สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนได้หารือกับทางจังหวัดคาดว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการคมนาคม สาขาวิชาการจัดการบัญชีและกฎหมายระหว่างประเทศ และสาขาวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการพัฒนาอาจารย์ที่อยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีอายุค่อนข้างสูงให้ศึกษาต่อปริญญาโท เอก ตามสาขาที่เปิดสอนให้มากที่สุด ปรับระบบการบริหารให้คล่องตัว โดยดึงผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมระยะแรกอาจจะมีมหาวิทยาลัยอื่นช่วยเป็นที่เลี้ยงเช่น ม.เชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และคงต้องให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นเครือข่ายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอทีแอนด์เน็ต) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์บางสาขา

ศ.น.พ.เกษมกล่าวด้วยว่า เท่าที่ได้พบกับทางจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะชาวบ้านให้ความสำคัญในการตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างยิ่ง เห็นได้จากการตั้งคณะกรรมการระดมความคิดเห็นและรถไฟเชียงราย (กมฟ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และพยายามพัฒนาให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหัวรถจักรในการลากจูงการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ได้เห็นชาวบ้านเชียงรายมีความตื่นตัวเรื่องนี้มาก ถึงขนาดมอบที่ดินให้กว่า 500 กว่าไร่โดยไม่คิดเงิน อย่างเช่น มีอยู่รายหนึ่งเป็นแม่อยู่อายุกว่า 80 ปี เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ยังมอบที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยให้ 8 ไร่ หากเป็นมหาวิทยาลัยอื่นคงเรียกร้องค่าเวนคืนที่ดินกันมากมาย ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นต้นพันต่อพสกนิกร โดยเฉพาะชาวเชียงรายรู้สึกเป็นหนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่ง การตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า